

NGÀNH THUẾ

Lan tỏa những điển hình

Năm 2017 là năm tiếp theo sau nhiều năm liên tiếp ngành Thuế đạt và vượt dự toán thu với tổng thu nội địa đạt 7.057,3 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối đạt 7.018,1 tỷ đồng, đạt 115,9% dự toán Bộ Tài chính. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế phí đạt 5.217,2 tỷ đồng, đạt 102,8% dự toán Bộ Tài chính. Có được kết quả đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, từ đó đóng góp kịp thời, đầy đủ các loại thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN).



Hộ kinh doanh Đào Thế Hiển (thành phố Thái Bình) thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Là một trong những đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu (gas, dầu nhớt, bảo hiểm, sơn, nước giặt), từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình luôn chủ động khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất và huy động tối đa nguồn lực tài chính để kịp thời nộp tiền thuế các loại vào ngân sách, từ đó trở thành một trong những điển hình tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế, được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh... khen thưởng. Năm 2017, Công ty đã nộp 260 tỷ đồng tiền thuế vào NSNN, trong đó có 50 tỷ đồng tiền thuế ứng trước năm 2018. Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cho biết: Có

được kết quả đó là do các cấp, các ngành trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty phát triển sản xuất, kinh doanh, cán bộ ngành Thuế hướng dẫn tận tình, đầy đủ các chính sách thuế mới, từ đó giúp Công ty triển khai thực hiện hiệu quả hơn.

Đối với Công ty TNHH Minh Trí chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, việc chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước là một trong những tiêu chí giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế và uy tín trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, được các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng. Thành lập và đi vào hoạt động hơn 10 năm, hàng năm Công ty sản xuất hơn 3 triệu sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho gần 800 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/

tháng. Năm 2017, do thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, Công ty được nhận giấy khen của Cục Thuế tỉnh.

Trên đây là hai trong nhiều điển hình thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, có vai trò quan trọng cùng tỉnh thực

hiện nhiệm vụ thu NSNN nói riêng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, thời gian qua, ngành Thuế duy trì hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ; tập huấn, đối thoại định kỳ, tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế; qua đó, phổ biến, giải đáp, hướng dẫn kịp thời cho người nộp thuế việc thực hiện các chính sách thuế mới. Bên cạnh đó, ngành Thuế còn thực hiện tốt cơ chế một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thực hiện công khai, minh bạch, giảm các thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế còn kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn và đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng tháo gỡ; đồng thời, tổng hợp những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuế chưa phù hợp với thực tế quản lý để xuất cấp trên xem xét, giải quyết.

MINH HƯƠNG

Năm 2017, toàn tỉnh có 65 tổ chức, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng do thực hiện tốt công tác thuế

- 5 doanh nghiệp được nhận bằng khen của Bộ Tài chính;
- 5 doanh nghiệp được nhận giấy khen của Tổng cục Thuế;
- 11 doanh nghiệp được nhận bằng khen của UBND tỉnh;
- 41 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 3 cá nhân được nhận giấy khen của Cục Thuế tỉnh.

HTX SXKD DVNN XÃ MỸ LỘC Phát triển các khâu dịch vụ



Nông dân xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

Với vai trò "bà đỡ" của nông dân, HTX SXKD DVNN xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) luôn chủ trọng phát triển các khâu dịch vụ, tăng cường liên kết sản xuất để tăng thu nhập cho thành viên.

Năm 2015, được chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với 1.868 thành viên, chiếm 98% hộ nông nghiệp, HTX SXKD DVNN xã Mỹ Lộc là một trong những HTX hoạt động dịch vụ trên lĩnh vực nông nghiệp, luôn phát huy khá tốt vai trò "cầu nối" với các dịch vụ cung ứng các khâu phục vụ sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn. Hiện tại, ngoài 3 khâu dịch vụ bắt buộc: thủy nông, bảo vệ thực vật, khoa học kỹ thuật, HTX đảm nhận thêm 3 khâu dịch vụ: làm đất, cung ứng vật tư nông nghiệp, liên kết sản xuất. Về Mỹ Lộc đứng vào dịp lúa đang thời kỳ cuối đẻ nhánh, trên các cánh đồng, bà con đang tập trung chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Theo ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc HTX, lượng vật tư nông nghiệp HTX cung ứng từ năm khoảng 800 triệu đồng, theo hình thức trả chậm để tạo điều kiện cho thành viên sản xuất, phục vụ 70% nhu cầu thành viên, trong đó riêng thuốc bảo vệ thực vật do HTX cung ứng chiếm khoảng 90% thị phần. Ông Kim Quang Tuấn, thôn Cao Mỹ - Cổ Lũng cho biết: Tham gia

HTX, thành viên được ban quản lý cung cấp, tư vấn về giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật sản xuất lúa, dịch vụ làm đất... với chất lượng bảo đảm, giá thành rẻ hơn thị trường bên ngoài nên chúng tôi yên tâm sản xuất. Ngoài ra chúng tôi còn thường xuyên được hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, được tiếp cận những giống cây trồng mới nên mùa vụ lúc nào cũng cho năng suất cao.

Làm đất là một trong những dịch vụ nhận được sự ủng hộ của đông đảo thành viên. Năm 2017, HTX đầu tư trên 400 triệu đồng mua 2 máy làm đất đa năng công suất lớn để phục vụ thành viên với giá 120.000 đồng/sào/vụ đối với cây lúa, 100.000 đồng/sào/vụ đối với trồng màu. Dịch vụ không chỉ mang lại chất lượng, giảm chi phí đầu tư cho thành viên mà còn góp phần bảo đảm khung thời vụ gieo trồng.

Vụ xuân năm 2018, HTX thuê lại 8ha đất của thành viên của xã Thái Xuyên để sản xuất ngô giống, lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, trồng cây được liệu cho Công ty Cổ phần Thương mại được vật tư y tế Khải Hà. Chia sẻ về mô hình tập trung ruộng đất này, ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc HTX cho biết: Tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất quy mô lớn gắn với liên kết, bao tiêu

nông sản đang là hướng đi của ngành Nông nghiệp nói chung, mục tiêu của các HTX nói riêng. Với vai trò "cầu nối" giữa thành viên với doanh nghiệp, HTX mong muốn xây dựng mô hình để bà con thấy được lợi ích bên vững khi tham gia liên kết, từ đó nhân ra diện rộng. Trong 5ha trồng cây xạ cam có 4ha là của HTX, 1ha của các hộ thành viên tham gia. Tuy là cây trồng mới nhưng qua tìm hiểu, nghiên cứu, đây là cây trồng phù hợp với thực tế sản xuất ở Mỹ Lộc khi lao động nông nghiệp đang thiếu. Xa cam có thời gian trồng dài (16 - 18 tháng), không mất nhiều công chăm sóc lại không phải phun trừ sâu bệnh, không bị chuột cắn phá. Là vụ đầu đưa về trồng tại địa phương nên công ty hỗ trợ hoàn toàn giống, phân bón, người dân chỉ bỏ công làm đất, gieo trồng. Theo lý thuyết, mỗi sào xạ cam cho thu lãi từ 14 - 16 triệu đồng. HTX hy vọng trong thời gian tới sẽ nhân rộng diện tích trồng cây xạ cam nói riêng, cây được liệu nói chung có hợp đồng bao tiêu liên kết để tăng thu nhập cho thành viên.

Phát triển tốt các khâu dịch vụ vừa là tiền đề hình thành một mô hình kinh tế tập thể mới vừa là điều kiện để HTX SXKD DVNN xã Mỹ Lộc thực hiện tốt hơn vai trò của mình, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

NGÂN HUYNH

Một thời lênh đênh

Bước xuống từ chiếc xe ô tô hạng sang, ông Điển vào ngay khu chăn nuôi để kiểm tra tình hình sức khỏe, sự sinh trưởng của đàn gà. Thật thà, chất phác, cởi mở, ông Điển chia sẻ với chúng tôi: Có được như ngày hôm nay là cái giá của nửa đời tôi phải phiêu dạt, kinh qua đủ nghề để kiếm sống.

"Lênh đênh" là cụm từ được ông Điển nói nhiều khi nhắc về quá khứ. Năm 1991, quyết định lập nghiệp đầu tiên của ông là rời quê hương, xa bố mẹ gia đình xây dựng vùng kinh tế mới ở Văn Đồn (Quảng Ninh). Lý do ông ra đi là phần vì kinh tế gia đình quá khó khăn, ruộng ít, thiếu việc làm phần vì hoài bão chinh phục thử thách, nuôi hy vọng làm giàu trong ông. Sau 15 năm gắn bó với mảnh đất mới, cuộc sống gia đình không còn cơ cực nhờ chuyên tâm cấy 1,5 mẫu lúa, trồng 2ha vải thiều trên đồi và vật lộn với nghề khai thác hải sản trên biển, xuôi ngược buôn bán lợn giống, gà thịt. Tuy nhiên, do chưa thỏa khát vọng làm giàu, lại xác định "lá rụng về cội", ông Điển quyết định trở về quê hương với vốn 50 triệu đồng và 2 tấn thóc trong tay. Về vùng quê nghèo, ông mua 280m² đất làm nhà nhưng lại quyết định đưa vợ con đi thuê nhà để ở, dành phần đất ấy làm chuồng nuôi gà. Thật may mắn, lứa gà đầu tiên xuất chuồng với 2.000 con đã mang về 90 triệu đồng, trừ một chi phí còn lại hơn 40 triệu đồng. Những lứa gà tiếp theo tiếp tục thành công, chỉ sau 1 năm rưỡi ông có trong tay 200 triệu đồng. Từ đây ông chọn con gà làm bến đỗ cuối cùng để làm giàu, ngày đêm canh cánh ý đồ xây dựng trang trại, mở rộng quy mô chăn nuôi.

Nuôi gà trên cát thu tiền tỷ

Với những quyết định táo bạo của mình, nhiều người dân trong vùng bảo ông quá liều, không bình thường. Rồi tất cả ngỡ ngàng, thán phục, học và làm theo ông. Đỉnh cao sự "liều" của ông là mô hình nuôi gà trên cát mỗi năm doanh thu hơn 7 tỷ đồng, trừ mọi chi phí còn lãi hơn 500 triệu đồng đã mở ra hướng chăn nuôi gia cầm hiệu quả bền vững cho những người dân thôn quê. Người khai sinh mô hình này là ông Hoàng Công Điển, thôn Đông Mỹ, xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ).



Ông Điển kiểm tra sức khỏe đàn gà.

Nhàn lành, quả ngọt

Về ý tưởng nuôi gà trên cát, ông Điển chia sẻ, từ thực tiễn hơn 1 năm nuôi gà ông thấy đàn gà nuôi ở lán có cây xanh

thường yếu và hay bị bệnh trong khi đó đàn gà nuôi ở lán không có cây xanh, nền sân chỉ có cát lại mạnh khỏe, nhanh lớn, ít bị bệnh. Quan sát kỹ hơn, ông phát hiện ra đặc tính của con

gà ta có thói quen bới đất tìm mồi, chúng hay tạo ổ tằm cát để làm mát và vệ sinh cơ thể. Đây chính là mấu chốt khiến trong môi trường đất cát gà thường khỏe và hạn chế dịch bệnh.

Tim ra cách làm mới, ông vững tâm hơn và càng quyết tâm mở trang trại nuôi gà trên cát.

Tháng 6/2008, được chính quyền địa phương cho thuê 1,1ha đất bãi ven đê sông Luộc, ông bắt tay vào quy hoạch, mua 4.000m³ cát cải tạo mặt bằng đồng thời viết dự án nuôi gà. Thời điểm đó, ông là nông dân đầu tiên ở Quỳnh Phụ có dự án chăn nuôi gia cầm nên được cấp ủy, chính quyền thị huyện đến cơ sở rất ủng hộ. Do vốn ít, năm đầu tiên ông chỉ xây được 2 dãy lán nuôi 4.000 con gà. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", 3 năm sau, một năm ông xây thêm được 1 dãy lán, đạt quy mô nuôi 10.000 con gà/lứa. Đầu tư bạc tỷ vào xây dựng chuồng trại nhưng đến năm thứ 5, nhận thấy những bất cập của chuồng nuôi, ông lại phá bỏ, cải tạo lại toàn bộ.

Ông Điển cho biết: Vì thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm nên ban đầu tôi làm lán có chiều dài 65m, rộng 3,5m, sân chơi cho gà rộng 8 x 65m. Hạn chế của mô hình sân và chuồng nuôi này là lượng gà nuôi thả ít, tốc độ lưu thông không khí trong chuồng quá mạnh, thiếu diện tích cho gà vận động trong chuồng khi thời tiết nắng nóng hoặc mưa gió. Nếu làm lán có độ rộng bằng độ rộng của sân thì có đủ diện tích cho gà chơi và ở, không khí lưu thông trong chuồng cũng tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi cho gà phát triển.

Đến nay ông Điển đã hoàn thiện 5 lán chăn nuôi với 60 ô chuồng, tổng diện tích 2.600m², mỗi năm nuôi 3 lứa được 80.000 con gà. Để tránh gà bị dịch bệnh, phát triển tốt, màu sắc gà đẹp, ông sử dụng trâu trộn với chế phẩm sinh học (men vi sinh EM) làm chất độn chuồng; lớp

Ông Lê Đăng Điếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ)



Thời gian qua, bà con nông dân thường chăn nuôi nhỏ lẻ nên không mang lại hiệu quả kinh tế. Thêm vào đó, việc chăn nuôi xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường và dễ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại kinh tế cho người nuôi. Mô hình nuôi gà trên cát của ông Điển vừa có quy mô lớn, xa khu dân cư vừa áp dụng tốt khoa học kỹ thuật nên cho thu nhập cao. Điều đáng nói, mô hình đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của hộ chăn nuôi, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Duy, Trại trưởng Trại Chăn nuôi và Thú y huyện Quỳnh Phụ



Ngoài sự năng động, biết liên kết để sản xuất, ông Điển còn ham học hỏi và làm chủ khoa học kỹ thuật, áp dụng thành công vào chăn nuôi. Nhiều kiến thức chuyên ngành thú y của ông đã được chúng tôi trao đổi, chia sẻ cho bà con trong huyện để phát triển chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Từ mô hình nuôi gà trên cát đầu tiên của ông Điển, đến nay mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều địa phương trong huyện với tổng số 50 trang trại, gia trại cho giá trị kinh tế cao.

cát trên sân chơi cho gà cũng được xử lý bằng vôi bột kết hợp men vi sinh EM. Cùng với việc tiêm đủ các mũi vắc-xin phòng bệnh cho gà, ông còn thường xuyên kiểm tra đàn gà; khi có thông tin về dịch bệnh, dù ở trong hay ngoài nước và có nghi ngờ gà bị bệnh, ông liền lấy mẫu mang lên Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương (Cục Thú y) để xét nghiệm, sớm tìm ra bệnh và làm kháng sinh để điều trị bệnh cho gà kịp thời.

Thành công của mô hình nuôi gà trên cát, bên cạnh áp dụng tốt khoa học kỹ thuật, ông Điển còn tích cực liên kết với các doanh nghiệp (công ty thức ăn chăn nuôi, công ty thuốc thú y), các nhà khoa học và các trang trại gia cầm lớn trong và ngoài nước trao đổi thông tin về dịch bệnh, phương pháp xử lý, thông tin giá cả thị trường và chủ động đầu ra cho sản phẩm.

PHAN LỢI - KHẮC ĐUẤN